



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา สหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกงาน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๑)

ตามที่ เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในหลายพื้นที่ ซึ่งมีนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ในสถานประกอบการแต่ละแห่ง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ และเป็นไปอย่างเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบกับหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๐๑/ว๓๕๐๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้รองคณบดีแต่ละพื้นที่กำกับ ติดตาม และประสานงานร่วมกับอาจารย์นิเทศเพื่อหารือร่วมกับนักศึกษาและสถานประกอบการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันของแต่ละสถานประกอบการ

๒. หากหารือร่วมกับนักศึกษาและสถานประกอบการแล้ว พบว่าสถานประกอบการหยุดดำเนินการตามประกาศการควบคุมโรคของแต่ละพื้นที่ หรือสถานประกอบการมีความประสงค์จะยกเลิกการฝึกประสบการณ์และส่งตัวนักศึกษากลับอันเนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ ให้รองคณบดีแต่ละพื้นที่พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ดังนี้

๒.๑ เปลี่ยนสถานประกอบการ ให้ฝึกประสบการณ์ในจังหวัดที่ตั้งหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยนักศึกษาที่เดินทางกลับหรือเปลี่ยนสถานประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัวของกรมควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

๒.๒ หากไม่สามารถจัดหาสถานประกอบการใหม่ในจังหวัดที่ตั้งหรือจังหวัดใกล้เคียง ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑ กรณีเป็นรายวิชาฝึกงานอาจพิจารณาจำนวนชั่วโมงที่นักศึกษาได้ฝึกงานไปแล้วว่าครบถ้วนหรือไม่ และจัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยให้ครบจำนวนชั่วโมงฝึกงาน

๒.๒.๒ กรณีเป็นรายวิชา...

๒.๒.๒ กรณีเป็นรายวิชาสหกิจศึกษาอาจพิจารณาจากการนับจำนวนชั่วโมงหรือสัปดาห์ที่นักศึกษาได้ฝึกงานไปแล้วและจัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยให้ครบจำนวนชั่วโมงหรือสัปดาห์ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร และให้นักศึกษานำหัวข้อที่ได้ร่วมพิจารณากับสถานประกอบการมาดำเนินการต่อในพื้นที่ที่ตั้ง ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จากนั้นให้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินการตามหัวข้อที่ตั้งไว้ร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของรองคณบดีแต่ละพื้นที่ โดยพิจารณาจากความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นสำคัญ

๓. การเดินทางไปนิเทศนักศึกษาในพื้นที่ที่มีการระบอบขอให้ปฏิบัติตามมาตรการกักตัวของกรมควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดเมื่อเดินทางกลับมาแล้ว หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศนักศึกษาเป็นรูปแบบอื่น ขอให้รายงานต่อรองคณบดีแต่ละพื้นที่ด้วย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน มีความเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในคณะฯ และภายในห้องเรียน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยครั้ง และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการกักตัวของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์สุนทร วิทยาคุณ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร